



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๐๔/๒๕๖๑

ด้วย นางภริพร หาญกิตติ ผู้ร้อง อายุ ๕๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๙/๓๑๗ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายของนายวิเชียร หาญกิตติ มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นางสาวบุษราคัม หาญกิตติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นายวิเชียรได้ป่วยด้วยโรคอัมพาต ต้องนอนติดเตียงตลอดเวลา เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ สื่อสารไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ การขับถ่ายและการอาบน้ำแต่งกายต้องให้ผู้ร้องและบุตรจัดการให้ นายวิเชียรจึงไร้ความสามารถที่จะจัดการงานตนเองเพราะกายพิการ ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ แพทย์วินิจฉัยว่านายวิเชียรป่วยเป็นโรคอัมพาตและเป็นคนพิการ นายวิเชียรมีทรัพย์สิน คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร บัญชีเลขที่ ๕๖๗-๐-๑๕๖๓๖-๖ เงินฝากในบัญชีเงินฝากของธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน) สาขามันนี่พาร์ควงศกรวงศกร เซ็นเตอร์ บัญชีเลขที่ ๗๘๘-๒-๐๒๘๐๗-๕ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX หมายเลขทะเบียน วง ๙๖๒๓ กรุงเทพมหานคร ผู้ร้องมีความประสงค์จะถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวและนำรถยนต์คันดังกล่าวขายเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพของนายวิเชียร แต่เนื่องจากนายวิเชียรไม่สามารถจัดการทรัพย์สินและทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงไม่อาจดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งว่านายวิเชียร หาญกิตติ เป็นคนไร้ความสามารถ และจัดให้อยู่ในความอนุบาลของนางภริพร หาญกิตติ ผู้ร้อง ต่อไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใดขอให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายภิญญ ไหมขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี